

## **THẤT RUỘT NHÀ TƠ**

Tôi rất yêu thích viết văn - làm thơ - viết hồi ký. Tiếc rằng những bài văn - bài thơ trước đây đã bị lưu lạc theo chiến tranh. Sau 1975, trở về lại quê nhà, nghiệp tầm nhả tơ - tôi lại tiếp tục viết. Vì tính chất công việc và sinh kế phải di dờ đi nhiều nơi, tôi rất trân quý cất giữ cẩn thận, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà nó lại thất lạc thêm một lần nữa, làm cho tôi tiếc nuối đến vô cùng. Những tác phẩm văn - thơ - hồi ký viết trong thời gian qua, đến giờ phút này lên đến vài trăm bản. Có lẽ đây là nghiệp dĩ - nợ văn chương, nếu sức khỏe còn dài - hơi thở chưa mỏng tôi vẫn tiếp tục chấp bút...

Tâm niệm của chúng tôi là sống thật thà, không quanh co - dấu diếm - tránh né. Không ưa bất công - yêu chuộng tự do - có đời sống tĩnh tại. Những bài viết hầu hết đều mang tính tả chân - lột trần như thật, hướng đến làm mới cách nhìn - cách làm việc. Có lẽ ít nhiều cũng làm chạm lòng những ai đó có tâm sự, nếu có chạnh lòng - ganh tị - hơn thua hèn mọn, thì mong rằng xem đây là phản quang tự kỷ, giúp chúng ta mạnh dạn nhìn lại - cùng nhau chuyển hóa - hướng đến hoàn thiện. Và có những bài viết mang tính lịch sử, mạnh dạn ghi lại những biến cố như thật - theo đúng lương tri của người cầm

viết - của nhà viết sử, góp phần giúp cho thế hệ mai sau nhận chân được những bước đi đúng - sai của cha ông. Nếu có làm cho ai đó thiên tả phật lòng - chê trách - không vừa ý, thôi thì xin hãy chờ đó, cái gì rồi cũng có giá trị nhân - quả, thời gian rồi lịch sử sẽ trả lời !

Tại những kỳ đại hội GDPTVN trên thế giới, quý anh chị áo lam từ các châu lục - quốc gia hội tụ về đông đảo, chúng tôi gặp nhau tay bắt mặt mừng. Đêm về cùng ngồi quay quần bên nhau - sách tấn nhau. Anh Tâm Đăng - Nguyễn Pháp (Trưởng BHD GDPTVN tại hải ngoại lúc bấy giờ) và quý anh chị tình cảm tâm sự: *Huy Tâm là nhà văn mà cũng là nhà thơ. Chúng tôi rất thích những bài viết của HT, rất hay - có ý nghĩa - có giá trị. Mỗi lần đọc thấy những bài văn hay bài thơ nào của HT là chúng tôi đều lưu giữ lại.*

Và chúng tôi cũng được Chư Tôn Đức Tăng - Ni, nguyên là Huynh trưởng - Đoàn sinh GDPT cho biết, quý Ngài cũng đã đọc và lưu lại làm tư liệu những tác phẩm của Huy Tâm.

Nghe biết được những lời tâm sự chân tình này, làm cho chúng tôi bồi hồi xúc động, đây là niềm khích lệ lớn lao, giúp cho ngòi bút chúng tôi thêm mạnh dạn - cố gắng tiếp tục chảy mực, hy vọng có thêm nhiều nét văn hoa, dệt nên nhiều

tấm lụa vàng óng ả để lại cho đời - để không phụ lòng Chư Tôn Đức Tăng - Ni và quý anh chị thương kính - bạn bè bốn phương mến yêu. Xin chân thành cảm ơn sự ưu ái quan tâm của chư vị rất nhiều !



***Nguyễn Hoàng***

*Phan Văn Huy Tâm*